



## แบบฟอร์มแจ้งผลประโยชน์

### คำแนะนำ

#### จุดประสงค์ของแบบฟอร์มนี้คืออะไร

องค์ประกอบสำคัญในการปกป้องคุณธรรมและชื่อเสียงของมูลนิธิริรักษ์ไทยคือการทำให้กระบวนการตัดสินใจไม่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบบฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการระบุและจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น ความขัดแย้งคือสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิริรักษ์ไทยอาจได้รับอิทธิพลให้ตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินของตนเอง ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มูลนิธิริรักษ์ไทยทุกคนในการเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับงานของตนที่ให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทย เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นจริง ได้อย่างเหมาะสม

#### “ผลประโยชน์ทับซ้อน” คืออะไร

โดยทั่วไป ผลประโยชน์ทับซ้อนคือสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิริรักษ์ไทยมีผลประโยชน์ทางการเงินเชิงวิชาชีพหรือส่วนบุคคลที่ขัดแย้งกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ได้ต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของมูลนิธิริรักษ์ไทย ความขัดแย้งอาจสร้างการรับรู้ว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่มูลนิธิริรักษ์ไทยนั้นมีอคติ ด้วยเหตุนี้ ความขัดแย้งจึงอาจลดหรือบ่อนทำลายความไว้วางใจที่สาธารณะมีต่อมูลนิธิริรักษ์ไทยได้

#### ใครคือ “สมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว” ตามวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้

เมื่อกรอกแบบฟอร์มนี้ ท่านจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับตัวท่านและ “สมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว” ของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ “สมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว” คือ: (1) คู่สมรสหรือคู่ครองในประเทศของท่าน และ (2) บุตรของท่าน

ท่านต้องแจ้งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มแสดงผลประโยชน์ดังนี้

1. ผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ในงานของมูลนิธิริรักษ์ไทยที่ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวทำอยู่

**คำแนะนำและตัวอย่าง:** คำว่า “ผลประโยชน์ทางการเงิน” มีคำจำกัดความกว้าง ๆ เพื่อเป็นการอ้างอิง ตารางด้านล่างแสดงรายการผลประโยชน์ทางการเงินที่สำคัญสี่ประการ และแสดงตัวอย่างว่าสิ่งเหล่านี้อาจปรากฏในทางปฏิบัติอย่างไร

ผลประโยชน์ทางการเงิน	ตัวอย่างในทางปฏิบัติ: ที่จะต้องแจ้งในแบบฟอร์มนี้
1. ความสัมพันธ์ทางการเงินหรือธุรกิจโดยตรงกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิบริษัทไทย	สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิบริษัทไทยได้รับการว่าจ้างจากผู้จัดหาในปัจจุบันหรือในอนาคต สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิบริษัทไทยได้รับการว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดหา คู่สมรสของเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการได้รับการว่าจ้างจากผู้จัดหาในปัจจุบันหรือในอนาคต
2. ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพหรือทางการเงินกับผู้รับเหมาสินค้าหรือบริการของมูลนิธิบริษัทไทย	สมาชิกมูลนิธิบริษัทไทยที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้จัดหาเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการมีส่วนได้เสีย (เช่น หุ้น) ในบริษัทที่ยื่นประมูลจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับมูลนิธิบริษัทไทย คู่สมรสของพนักงานมูลนิธิบริษัทไทยเป็นลูกจ้างของบริษัทที่ยื่นประมูลจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับมูลนิธิบริษัทไทย
3. ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับมูลนิธิบริษัทไทย	เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพูดคุยเรื่องการทำงานกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (เช่น ยาต้านไวรัส มุ้งที่นอน หรือถุงยางอนามัย) ที่ใช้ในโครงการของมูลนิธิบริษัทไทย สมาชิกคณะกรรมการได้รับการว่าจ้างจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ในโครงการของมูลนิธิบริษัทไทย
4. ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์จากการควบคุมในหน่วยงานใด ๆ ที่ระบุไว้ใน (1)-(3) ข้างต้น	สมาชิกคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการที่ถือหุ้นในบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในโครงการมูลนิธิบริษัทไทย

2. ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพใด ๆ ที่ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวของท่านมีกับองค์กรที่อยู่หรือเคยอยู่ภายใต้การตรวจวินิจฉัย การตรวจสอบ การสอบสวน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันที่ทำให้กับมูลนิธิบริษัทไทย การเปิดเผยควรรวมถึงกรณีใด ๆ ที่ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวถูกตรวจสอบ สอบสวน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันเป็นการส่วนตัวที่ทำให้กับมูลนิธิบริษัทไทย สุดท้ายนี้ การเปิดเผยควรรวมถึงการสอบสวนโดยหน่วยงานอื่นใด ต่อท่าน สมาชิกในครอบครัว หรือองค์กรที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพด้วย

คำแนะนำและตัวอย่าง: สถานการณ์ที่จะเปิดเผยภายใต้คำถามนี้มีดังต่อไปนี้:

ความสัมพันธ์หรือกิจกรรม	ตัวอย่างในทางปฏิบัติ: ที่ต้องแจ้งในแบบฟอร์มนี้
1. ความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวของท่านมีกับองค์กรที่อยู่หรือเคยอยู่ภายใต้การตรวจวินิจฉัย การตรวจสอบ การสอบสวน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันที่ให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทย	สมาชิกในครอบครัวของท่านได้รับการว่าจ้างจากบริษัทที่ทำการตรวจวินิจฉัย ตรวจสอบ สอบสวน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทย
2. ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวอยู่ภายใต้การตรวจสอบ การสอบสวน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันเป็นการส่วนตัวที่ให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทย	คู่สมรสของนายจ้างดำเนินการสอบสวนให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทย

3. ข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวของท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับมูลนิธิริรักษ์ไทยทั้งในปัจจุบันหรือในอดีต หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบที่แท้จริงหรือที่รับรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิริรักษ์ไทยของท่าน

คำแนะนำและตัวอย่าง: ควรเปิดเผยข้อพิพาททางกฎหมายทั้งในปัจจุบันและที่มีคำตัดสินแล้วเมื่อตอบคำถามนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิริรักษ์ไทย ตัวอย่างอื่น ๆ ของข้อพิพาททางกฎหมายที่ควรเปิดเผย ได้แก่ ข้อเรียกร้องต่อการทุจริตทางวิชาชีพ และการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การโจรกรรม และการกระทำผิดกฎหมายทางการเงินหรือทางวิชาชีพอื่น ๆ (เช่น การฟอกเงิน)

หมายเหตุ: คำถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อระบุข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบที่แท้จริงหรือที่รับรู้ต่อความสามารถในการทำงานของท่านโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของมูลนิธิริรักษ์ไทย ดังนั้น ปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่ท่านอาจประสบเกี่ยวกับเพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางการเมือง สถานะโรค กิจกรรมในฐานะผู้ขายบริการทางเพศหรือผู้ใช้ยา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนประเด็นทางสังคม การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในที่นี้ สำหรับข้อพิพาททางกฎหมายที่เปิดเผยไว้ที่นี่ ท่านอาจให้ข้อมูลพื้นฐานใด ๆ ที่เห็นว่ามีเกี่ยวข้อง เช่น มุมมองของท่านเกี่ยวกับความชอบธรรมของการเรียกร้อง (เช่น พื้นฐานในความเป็นจริง มีแรงจูงใจจากเหตุผลทางการเมืองหรือไม่)

4. สิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทยของท่าน หรือการรับรู้ถึงความเป็นอิสระและความเป็นกลางนั้น โดยผู้อื่น

คำแนะนำและตัวอย่าง: คำถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมสถานการณ์อื่น ๆ หรือสถานการณ์ที่รับรู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่องานของท่านกับมูลนิธิริรักษ์ไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน วิชาชีพ หรือส่วนบุคคล



### แบบฟอร์มแจ้งผลประโยชน์

กรุณาตอบคำถาม 8 ข้อต่อไปนี้

กรุณาดูคำแนะนำและตัวอย่างสำหรับคำถามแต่ละข้อที่อยู่ในคำแนะนำของแบบฟอร์มนี้เมื่อเตรียมการตอบคำถาม

หากท่านต้องการพื้นที่เพิ่มเติมในการตอบคำถาม กรุณาตอบในอีกหน้าหนึ่ง พร้อมลงนามและลงวันที่กำกับในหน้านั้น

1) เจ้าของ กรรมการ หรือพนักงานคนสำคัญของบริษัทของท่านเป็นสมาชิกในปัจจุบันหรือในอดีตของมูลนิธิรักษ์ไทยหรือไม่

ใช่:  ไม่ใช่:

หากตอบว่า “ใช่” กรุณาระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างอย่างเพียงพอเพื่อให้มูลนิธิรักษ์ไทยสามารถประเมินสถานการณ์ได้

2) เจ้าของหรือกรรมการในบริษัทของท่าน (ผู้จัดหา) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับพนักงานมูลนิธิรักษ์ไทยในปัจจุบันหรือไม่

ใช่:  ไม่ใช่:

หากตอบว่า “ใช่” กรุณาระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างอย่างเพียงพอเพื่อให้มูลนิธิรักษ์ไทยสามารถประเมินสถานการณ์ได้



3) พนักงานมูลนิธิไทยใด ๆ ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์เชิงพนักงานหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเจ้าของหรือกรรมการของบริษัทของท่านหรือไม่

ใช่:  ไม่ใช่:

หากตอบว่า “ใช่” กรุณาระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างอย่างเพียงพอเพื่อให้มูลนิธิไทยสามารถประเมินสถานการณ์ได้

4) พนักงานมูลนิธิไทยเคยได้รับการรับรอง ได้รับของขวัญ ค่าเบี้ยเลี้ยง มีส่วนร่วมในการเดินทาง หรือได้รับเงินหรือสิ่งมีค่าอื่นใดจากบริษัทของท่านหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานนี้หรือไม่

ใช่:  ไม่ใช่:

หากตอบว่า “ใช่” กรุณาระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างอย่างเพียงพอเพื่อให้มูลนิธิไทยสามารถประเมินสถานการณ์ได้



5) ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดใด ๆ ในครอบครัวของท่านมีผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ในงานของมูลนิธิริรักษ์ไทยหรือไม่

ใช่:  ไม่ใช่:

หากตอบว่า “ใช่” กรุณาระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างอย่างเพียงพอเพื่อให้มูลนิธิริรักษ์ไทยสามารถประเมินสถานการณ์ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดังต่อไปนี้

หากผลประโยชน์ทางการเงินเกี่ยวข้องกับบทบาทที่มีในองค์กร กรุณาระบุชื่อขององค์กร บทบาทที่มีในองค์กร (เช่น พนักงาน ที่ปรึกษา หรือสมาชิกคณะกรรมการ) งานที่ทำในบทบาทนั้น และช่วงวันที่ดำเนินบทบาทนั้น ๆ

หากผลประโยชน์ทางการเงินเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของ กรุณาอธิบายลักษณะและจำนวนของผลประโยชน์ที่เป็นเจ้าของ ระยะเวลาที่ถือครองผลประโยชน์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6) ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับองค์กรที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย การตรวจสอบ การสอบสวน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันโดยมูลนิธิริรักษ์ไทย หรือเคยอยู่ภายใต้การสอบสวนเป็นการส่วนตัวโดยสำนักงานผู้ตรวจราชการหรือไม่ เคยมีการสอบสวนโดยหน่วยงานอื่นใดต่อท่าน สมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว หรือองค์กรที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพด้วยหรือไม่

ใช่:  ไม่ใช่:

หากท่านตอบว่า “ใช่” กรุณาอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกล่องด้านล่าง รวมถึงรายการต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม: องค์กรที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและตำแหน่ง (เช่น พนักงาน ที่ปรึกษา หรือสมาชิกคณะกรรมการ) ไม่ว่าบทบาทนั้นจะเป็นของท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว และวันที่ที่ดำเนินบทบาทนั้น

งานที่ทำ และบทบาทนั้นเกี่ยวข้องกับการทำงาน จัดการ หรือดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิริรักษ์ไทยหรือไม่ หน่วยงานสอบสวน (ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานผู้ตรวจราชการหรือหน่วยงานอื่น)

จุดเน้นของการสืบสวนหรือการดำเนินการอื่น ๆ และ  
ผลลัพธ์หรือมติของการสอบสวนหรือการดำเนินการอื่น ๆ (เช่น การตรวจพบการฉ้อโกงหรือการใช้เงินทุนในทางที่ผิด)

7) ท่านหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวคนใดของท่านมีส่วนร่วมในข้อพิพาททางกฎหมายกับมูลนิธิริรักษ์ไทยหรือผู้รับทุน  
ของมูลนิธิริรักษ์ไทยหรือไม่ หรือท่านกำลังมีส่วนร่วมในข้อพิพาททางกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบที่แท้จริงหรือที่รับรู้  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทยของท่านหรือไม่

ใช่:  ไม่ใช่:

หากท่านตอบว่า “ใช่” กรุณาให้รายละเอียดในช่องด้านล่างเกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาท คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และสถานะของข้อ  
พิพาท (ตามความเหมาะสม) หรือวิธีการและเวลาที่ข้อพิพาทได้รับการแก้ไข

หมายเหตุ: คำถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อระบุข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบที่แท้จริงหรือที่รับรู้ต่อความสามารถใน  
การทำงานของท่านโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของมูลนิธิริรักษ์ไทย ดังนั้น ปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่ท่านอาจประสบ  
เกี่ยวกับเพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางการเมือง สถานะโรค กิจกรรมในฐานะผู้ขายบริการทางเพศหรือผู้ใช้ยา หรือกิจกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนประเด็นทางสังคม การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในที่นี้ สำหรับข้อพิพาททาง  
กฎหมายที่เปิดเผยไว้ที่นี่ ท่านอาจให้ข้อมูลพื้นฐานใด ๆ ที่เห็นว่ามีเกี่ยวข้อง เช่น มุมมองของท่านเกี่ยวกับความชอบธรรม  
ของการเรียกร้อง (เช่น พื้นฐานในความเป็นจริง มีแรงจูงใจจากเหตุผลทางการเมืองหรือไม่)



8) มีสิ่งอื่นหรือไม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำถามข้างต้นที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมูลนิธิริรักษ์ไทย หรือในความเห็นของท่าน ต่อการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นกลางและความเป็นอิสระของท่าน

มี:  ไม่มี:

หากตอบว่า “มี” กรุณาระบุรายละเอียดในช่องด้านล่างอย่างเพียงพอเพื่อให้มูลนิธิริรักษ์ไทยสามารถประเมินสถานการณ์ได้

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และจะปฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมูลนิธิริรักษ์ไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าเปิดเผยในแบบฟอร์มแจ้งผลประโยชน์นี้ถูกต้องและครบถ้วน ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งผลประโยชน์นี้ให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสถานการณ์เหล่านี้ และอย่างน้อยปีละครั้งในทุกกรณี

\_\_\_\_\_

ลายมือชื่อ

\_\_\_\_\_

วันที่

\_\_\_\_\_

ชื่อ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

\_\_\_\_\_

ตำแหน่ง

\_\_\_\_\_

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน